

Kỳ họp thứ 6... (Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận.

Trước đó, ngày 14/11, Quốc hội nghe Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

* Trong tuần, tại buổi thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên, Yên Bái, Sóc Trăng, Bến Tre đã cơ bản các ý kiến đồng tình với việc ban hành Luật. Tham gia thảo luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Giàng A Chu đánh giá cao việc ban hành thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Ban soạn thảo, cần thiết phải đưa ra hành lang pháp lý trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia. Về tên gọi của Luật, đại biểu Giàng A Chu cho rằng tương đối phù hợp và phản ánh đúng thực tế mà chúng ta muốn điều chỉnh trong xã hội. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung chưa phản ánh hết công tác phòng chống tác hại của rượu bia như thế nào vì thực tế phòng chống ở đây có nghĩa là phòng chống những tác hại, những mặt trái của rượu bia... Đại biểu đề nghị, Dự án Luật này các chính sách cũng phải rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn. Trước hết, Nhà nước phải khuyến khích mọi công dân không nên sử dụng, hay có thể nói là không uống rượu bia, hạn chế tiền đến chấm dứt sử dụng rượu bia. Vấn đề ở đây là cái từ hạn chế thấp nhất vấn đề uống rượu bia say, điều đó rất là cần thiết, mà nhất là các dịp lễ tết cổ truyền, ngày hội văn hóa của dân tộc. "Nếu uống nhiều rượu bia mà ngộ độc dẫn tới cấp cứu, trong Luật cần phải quy định rõ, giao cho y tế làm gì và nên thiết kế điều khoản để quy định trách nhiệm cơ sở y tế đối với người bị ngộ độc rượu" - đại biểu Chu phát biểu.

B.T - QUANG TUẤN (lược ghi)

Các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai từ năm 2017 đến nay, bao gồm: kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai (hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại, khôi phục đất sản xuất, di dời nhà và làm mới nhà cho người

Kiểm tra thực hiện chính sách...

(Tiếp theo trang 1)

dân...) từ năm 2017 đến nay; kiểm tra tiến độ bố trí tái định cư và hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập trôi và phải di dời khẩn cấp, đảm bảo các hộ có nhà mới trước tết Kỷ Hợi năm 2019; kiểm

tra rà soát, đánh giá thực trạng các dự án tái định cư trên địa bàn toàn tỉnh từ trước đến nay, đề xuất phương án thực hiện có hiệu quả.

K.T

Thăm hỏi nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông

Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, ngày 15/11, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có nạn nhân bị tai nạn, thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Đoàn đã đến thăm các gia đình: ông Đào Văn Quýt, tổ 29, phường Yên Ninh; anh Đinh Doãn Công, thôn Đẳng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái; bà Phan Thị Liên, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán; bà Lê Thị Mùi, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát và mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các địa phương, Ban An toàn giao thông huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái tiếp tục quan tâm, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhất là giao thông đường bộ, đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại, tổn thất về người, tài sản do tai



Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh tặng quà gia đình anh Đinh Doãn Công, thôn Đẳng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

nạn giao thông gây ra. Được biết, trong dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng 18 suất quà cho các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI:

Tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2018



Ngày 15/11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2018 (ảnh). Tham gia phiên giao dịch có 15

đơn vị tuyển dụng lao động và trên 700 lao động. Phiên giao dịch việc làm lần này, các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 3.000 vị trí việc làm, trong đó, tuyển dụng lao động ngoài tỉnh 1.700 vị trí việc làm; lao động trong tỉnh 1.000 vị trí việc làm; tuyển sinh học nghề 900 chỉ tiêu và 500 chỉ tiêu xuất khẩu lao động (XKLĐ). Các lĩnh vực tuyển dụng tập trung chủ yếu các lĩnh vực: dệt may, sản xuất linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động... Phiên giao dịch đi vào hoạt động đã giúp người lao động kịp thời trao đổi thông tin về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tăng cường nhận thức của các tổ chức, cá nhân về lao động, việc làm, dạy nghề...

P.S

Thực hiện ngay các biện pháp...

(Tiếp theo trang 1)

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Simao, thành phố Phố Nhì, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách biên giới với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam khoảng 150km). Do đó, nguy cơ bệnh xâm nhiễm vào Việt Nam là khá cao.

Mặc dù không phải là tình nằm sát đường biên giới nhưng thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Yên Bái, do đó nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn có thể xảy ra. Trước diễn biến phức tạp và độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp

ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn. Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh đã triển khai nhiệm vụ phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thị, thành phố nghiêm túc, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã ban hành Công văn số 1299/SNN-CNTY ngày 05/9/2018 về việc ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh. Ngay bây giờ, các ngành chức năng cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào trong nước, trong tỉnh tiêu thụ; không mua bán lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan

dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Các địa phương chủ động giám sát đàn lợn, nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trái phép thì lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nói chung và nguy cơ lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi để kịp thời triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

Cùng với sự vào cuộc của ngành chuyên môn, các địa phương thì mỗi hộ dân cần phải chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm của dịch ở mức cao nhất.

HỒNG DUYÊN